
 
 
 
 
 
 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
พิจารณาความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทํางานคณะตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ โดยม ี          
ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เปนประธานการประชุม โดยไดมีการพิจารณาความคืบหนาการดําเนินงาน       
ของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทํางานคณะตาง ๆ ดังน้ี 

 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาววา 
คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาความกาวหนาการดําเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญ

ผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลในเรื่องดังกลาว ส่ิงท่ียังเปนอุปสรรค           
คือ การทํางานรวมกันของหนวยงานในระดับพื้นท่ียังไมสามารถบูรณาการกันไดในบางพื้นท่ี ทําให         
การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามกฎหมายเปนไปอยางลาชาและมีอุปสรรค ซึ่งตองหาแนวทาง      
ในการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของตอไป นอกจากน้ี ยังไดพิจารณาเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ
กับการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ท้ังรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และ               
รางพระราชบัญญัติการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ. .... ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณา

ทบทวนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะไดติดตามความคืบหนาในเรื่องดังกลาวตอไป  

 คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาววา คณะอนุกรรมาธิการ           

ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยท่ีประชุมไดแบงกลุมยอยในการ
พิจารณาออกเปน ๘ กลุม พรอมกับการนําขอมูลท่ีไดจากการเสวนาของคณะกรรมาธิการมาวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูล และเติมเต็มประเด็นตาง ๆ ในรางกฎหมายดังกลาวไหสมบูรณพรอมเสนอให
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พิจารณาในโอกาสตอไป นอกจากน้ี ยังไดพิจารณาแนวทางการให
ความชวยเหลือกลุมบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ  
จะไดเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เขารวมประชุมในโอกาสตอไป 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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ภาพ – ขาว โดย วิชชยา - นพรินทร 

 คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา  
นายทรงเดช  เสมอคํา กรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาววา คณะอนุกรรมาธิการไดมี

การพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเชิญผูเขารวม
ประชุม คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งไดรับทราบขอมูลวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและประกาศตาง ๆ เพื่อดําเนินการ

ขับเคล่ือนการอาชีวศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว ปญหาสําคัญ คือ ในสวนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ท่ีเขามาอยูในกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในขณะน้ียัง
ไมมีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายใดท่ีเกี่ยวของใหอํานาจในการดําเนินการและการบริหารจัดการ สวน
หน่ึงก็ยังคงใชแนวทางการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ       
ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อีกสวนหน่ึงยังรอความชัดเจนจากภาครัฐวาจะมีแนวทาง
อยางไร ซึ่งอาจจะมีการแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวแลวกําหนดใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน          
อยูในหมวดใดหมวดหน่ึง หรือการเสนอรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเอกชนขึ้นมาเปนการเฉพาะ

หรืออาจกลับไปใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอาจมีการแกไข
เพิ่มเติมบางสวนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะมีการติดตามอยูเปนระยะตอไป  

 คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 
นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ กลาววา คณะอนุกรรมาธิการ

ไดมีการพิจารณาติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของคณะทํางานในการวิเคราะห และจัดทํา
กลยุทธและแผนการดําเนินงานใหกับคณะอนุกรรมาธิการในสวนของรางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... เพื่อวิเคราะหวามีประเด็นใดท่ีมีความสําคัญและสมควรแกไขปรับปรุง
เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนการพิจารณากําหนดประเด็นหรือเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชนท่ีจะนําไปสูการพิจารณา
ศึกษารายละเอียดในเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งสวนน้ีจะมีการจัดทํารายงานการพิจารณา
ศึกษาเสนอตอคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตอไป 

  คณะทํางานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติท่ีย่ังยืน 
ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานทํางาน กลาววา คณะทํางานไดพิจารณากรอบ

แนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสู
การปฏิบัติท่ีย่ังยืน เพื่อตอยอด การทํางานท่ีผานมา การนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู          
ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ แนวทางในการสรางความเขาใจใหคนท่ัวไปไดเขาใจ เขาถึง และ
เกิดความศรัทธา โดยอาจมีการนําเสนอเพื่อใหทราบถึงท่ีมาในหลักการทรงงานรูปแบบตาง ๆ          
เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหทุกคนท่ีศึกษาไดเขาถึงแกนแทของศาสตรพระราชาท่ีแทจริง ท้ังน้ี          
ท่ีผานมาคณะกรรมาธิการไดเดินทางไปศึกษาดูงานในประเด็นดังกลาวในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา
มาแลว ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีจังหวัดราชบุร ี

และจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดแพร และสุราษฎรธานี เปนพื้นท่ีตอไปดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 


